

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động, Năm học 2020-2021. Đúng 13h20 ngày 12 tháng 9 năm 2020, trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020-2021. Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Về dự Hội nghị có thầy **Vương Xuân Trung**-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Cô **Nguyễn Thị Kim Dung**-Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn; Thầy **Nguyễn Hoàng Yên**-Phó hiệu trưởng nhà trường và toàn thể các thầy giáo viên, nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút.

Khai mạc hội nghị, thầy Vương Xuân Trung, Hiệu trưởng đã thông qua chương trình làm việc, báo cáo việc thực hiện Hội nghị cấp tổ để thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ và đăng kí thi đua- khen thưởng, đăng kí thao giảng hội giảng, các chủ đề STEM, công tác quản lý học sinh nội năm học 2020-2021. Hiệu trưởng nhà trường cũng đã báo cáo công tác tổng kết Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường, cha mẹ học sinh các lớp và báo cáo nội dung cuộc gặp giữa Hiệu trưởng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất các nội dung trọng tâm năm học 2020-2021. Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm túc tập trung nghiên cứu và góp ý để hoàn thành các báo cáo, các quy định và góp ý để hoàn thiện các bản dự thảo đưa vào thực hiện một cách có hiệu quả năm học mới.

Thầy Nguyễn Hoàng Yên-Phó hiệu trưởng thay mặt Đoàn chủ tịch Báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu năm học 2020-2021. Qua báo cáo, Hội nghị thấy được những cố gắng nỗ lực của cả tập thể và mỗi cá nhân trong năm học qua, những điều đã làm được (Trong năm học qua nhà trường vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và 02 giáo viên (Thầy Lê Mạnh Cường, cô Lê Thanh Thủy) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Lần đầu tiên nhà trường đạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với lĩnh vực Khoa học xã hội và Hành vi, với đề tài “Giải pháp lan tỏa hành động thiện nguyện đến với các bạn học sinh” của 02 học sinh lớp 11 là em: Hoàng Thị Ánh và Lý Văn Lập được Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Dung, Phó hiệu trưởng nhà trường trực tiếp hướng dẫn. Năm học này nhà trường có 04 đề tài tham gia cuộc thi sáng kiến cấp cơ sở và đạt 03 giải: Thầy Vương Xuân Trung giải B, Cô Vũ Thị

Nga và Thầy Lê Mạnh Cường đạt giải C. Có 02 em học sinh lớp 10 và lớp 11 được Huyện đoàn cử tham gia cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Đắk Nông từ ngày 10-12/7 vừa qua góp phần vào giải ba toàn đoàn của huyện. Năm học 2019-2020: Nhà trường được xếp loại mức độ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Sở GDĐT đề nghị UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua; có 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (thầy Lê Mạnh Cường); 03 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (thầy Vương Xuân Trung, thầy Lê Mạnh Cường, cô Vũ Thị Nga); 28 lao động tiên tiến và 01 cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về đổi mới sáng tạo trong dạy và học, 01 cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó nhà trường cũng nhìn nhận một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trình bày các tham luận cụ thể như sau:

1. Tham luận *Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*. Do cô Lê Thanh Thủy, Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ KHTN trình bày. Bài tham luận giúp cho cán bộ viên chức và người lao động có ý thức hơn nữa trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác. Bài tham luận đã nêu cao vị trí và vai trò của đạo đức trong xã hội và trong đời sống mỗi con người đồng thời cũng cho mọi người hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM để từ đó mỗi cán bộ viên chức và người lao động trong trường PTDTNT Cư Jut luôn sống, làm việc, học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó nhằm mục đích xây dựng mỗi đoàn kết giữ các thành viên trong tổ, trong nhà trường và xây dựng mỗi đoàn kết giữa các tổ chức nhằm xây dựng nhà trường thành khối đoàn kết, thống nhất.

2. Tham luận *“Xây dựng văn hóa công sở và Giáo dục kỹ năng sống, đạo đức nhà giáo tại trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jut”* do Cô Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch công đoàn trình bày. Bài tham luận giúp cho cán bộ viên chức và người lao động có ý thức xây dựng tập thể văn hóa; Mỗi cá nhân cảm nhận Nhà trường là ngôi nhà thứ hai, là tổ ấm thứ 2 của cán bộ viên chức và người lao động. Qua bài tham luận này, yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động cần phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nét sống văn minh, có văn hóa đồng thời xây dựng ý thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tham luận: *“Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt tại trường dân tộc nội trú”* do thầy Lâm Quốc Bảo – TT Tổ Quản lý học sinh nội trú trình bày. Tham luận đã đưa ra những biện pháp hữu ích trong công tác quản lý giờ tự

học nhằm nâng cao ý thức tự học, chất lượng giờ tự học của học sinh. Đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm và các giải pháp nhằm xây dựng quy chế trực hiệu quả và lành mạnh, an toàn nhất.

4. Tham luận: **“Công tác tuyên truyền về giáo dục ý thức học sinh trong công tác chấp hành Pháp luật và các hoạt động phong trào đoàn tại trường học”** do cô Hoàng Phương Lan – Tổng phụ trách Đội trình bày. Tham luận đã chỉ rõ thực trạng học sinh, tìm ra những nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể giúp các em có ý thức học và ngày càng tiến bộ hơn.

5. Sau phần tham luận, thầy Huỳnh Thị Tôn Sa – Phụ trách Kế Toán, tổ trưởng tổ Văn phòng đã báo cáo công khai việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công của đơn vị trước hội nghị năm 2019; 06 tháng đầu năm 2020 và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 để Hội nghị góp ý, bổ sung và hoàn thiện.

6. Thầy Nguyễn Hoàng Yên, Phó hiệu trưởng thay Đoàn chủ tịch Thông qua qui chế và kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021 nhằm áp dụng thống nhất các qui định về nề nếp hoạt động chuyên môn, cũng là cơ sở để lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên, là căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT. Qui chế hoạt động chuyên môn được tập thể cán bộ, giáo viên đồng tình và sẽ nghiêm túc thực hiện để góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỉ cương trong hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, dạy học theo mô hình trường học mới, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt, Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy-học; tổ chức hiệu quả sinh hoạt tổ-nhóm chuyên môn; các biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng giờ tự học, chất lượng giáo dục học sinh yếu kém, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh; nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi ...Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới có tính khả thi cao để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

7. Phần cuối Hội nghị, Thầy Vương Xuân Trung – Hiệu trưởng nhà trường thông qua quy chế làm việc, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và một số giải pháp thực hiện cho năm học

2020-2021. Sau cùng là lời chúc sức khỏe, công tác tốt của lãnh đạo nhà trường gửi lời cảm ơn tập thể CB, GV, NV nhà trường đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 và nghiêm túc, góp ý hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, quy chế đã đưa ra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm và tính xây dựng, Hội nghị CB, VC, NLD Trường PTDTNT Cư Jut đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jut đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi cán bộ viên chức và người lao động. Đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị trong năm học mới 2020-2021. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, vượt trên những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng vô cùng vẻ vang của mình. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Lãnh đạo nhà trường; với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jut vững tin sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công và xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối thi đua, trường Chuẩn quốc gia mức độ 1.

Sau đây là một vài hình ảnh về hội nghị cán bộ viên chức và người lao động:





Cán bộ viên chức và người lao động tham gia hội nghị năm học 2020-2021



Lãnh đạo tham gia hội nghị năm học 2020-2021



Thầy Vương Xuân Trung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã thông qua chương trình làm việc, báo cáo việc thực hiện Hội nghị cấp tổ



Thầy: Nguyễn Hoàng Yến phó hiệu trưởng đọc báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020



Cô: Lê Thanh Thủy Cấp ủy chi bộ, tổ trưởng Tổ KHTN trình bày tham luận



Cô: Nguyễn Thị Kim Dung Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trình bày tham luận



Thầy: Lâm Quốc Bảo Tổ trưởng QLHSNT trình bày tham luận



Cô: Hoàng Phương Lan Bí Thư đoàn trường, Tổng phụ trách liên đội trình bày tham luận



Cô Huỳnh Thị Tôn Sa Thông qua báo cáo tài chính 2019 và quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020



Thầy: Vương Xuân Trung Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng trao quyết định cho các tổ trưởng



Cô: Nguyễn Thị Kim Dung Phó bí thư Chi Bộ Phó Hiệu Trưởng trao quyết định cho các tổ phó



Thầy: Vương Xuân Trung Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu tổng kết hội nghị